

ปตท. สานต่อ “มหกรรม ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย” ปีที่ 2

ปตท. สานต่อ “มหกรรม ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย” ปีที่ 2

ปลุกกระแสค่านิยมคนรุ่นใหม่ ด้วยแนวคิด “หมากรุกไทย” มี..มากกว่าที่เห็น เป็น..มากกว่าที่คิด”

ชวนเยาวชน ประชาชนและเขียนหมากรุกทั่วประเทศ ร่วมสืบสานพร้อมพิชิตเงินล้าน



กรุงเทพฯ มีนาคม 2556 - - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดงาน “มหกรรม ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย ประจำปี 2556” สุดยิ่งใหญ่ สานต่อโครงการเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในปีแรก ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หมากรุกไทย’ มี..มากกว่าที่เห็น เป็น..มากกว่าที่คิด” เชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 นี้ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มุ่งหวังยกระดับให้เป็นกีฬาระดับโลก พร้อมร่วมกันอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านให้เป็นมรดกล้ำค่าของชาติต่อไป

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) กล่าวว่า จากความสำเร็จในการจัดงานมหกรรม ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทยปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ทำให้ ปตท.เกิดแนวคิดที่จะสานต่อโครงการ ที่มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่แรกเริ่ม และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างยาวนาน จึงพร้อมจัด “มหกรรม ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาหมากรุกไทยที่ทรงคุณค่าควรแก่การดำรงไว้ ให้เป็นมรดกของประเทศชาติอย่างแท้จริง พร้อมเผยแพร่ให้คนไทยได้เกิดความภาคภูมิใจ และกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมาสนใจศึกษาและฝึกฝนกีฬาหมากรุกไทยมากขึ้น

หมากรุกเป็นกีฬาในร่ม ที่ใช้กระดานดำเป็นช่องหรือตา จำนวน 8 ตา และลูกหมากอีกฝ่ายละ 16 ตัว เล่นกันตามกฎการเล่นหรือการเดิน จนกว่าจะแพ้ชนะหรือเสมอกันในที่สุด ในอดีตถือกันว่าเป็นกีฬาในราชสำนักของคนชั้นสูง ต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่สามัญชน แม้หมากรุกไทยจะไม่มีบันทึกหลักฐานความเป็นมาที่ชัดเจนนัก แต่ก็มิมีวิวัฒนาการที่

สืบทอดและสั่งสมมายาวนานไม่น้อยกว่า 600-700 ปี ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนมาเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่ตรงกับทัศนคติ อุปนิสัย ที่คนไทยทุกคนยอมรับ ก็คือรูปแบบและลักษณะของหมากรูกไทยเล่นกันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้จะเป็นกีฬาที่คนไทยรู้จักและนิยมเล่นมาเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันกีฬานี้ยังเป็นที่แพร่หลายและนิยมเล่นกันทั่วโลก

“สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ สิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างมากที่สุด คือการที่เด็กและเยาวชนไทย ได้รู้จักใช้เวลาว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฝึกฝนกีฬาที่สร้างภูมิปัญญา นอกจากนี้จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้มีสังคม เพื่อนใหม่ และได้พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ การวางแผนและแก้ปัญหาแล้ว ยังมีโอกาสได้พัฒนาฝีมือตนเอง ได้เข้าใจถึงคุณค่าของกีฬานี้และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญเพื่อร่วมสืบสานให้คงอยู่ ซึ่งต่อไปจะมีการต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอีกด้วย รวมทั้งยังเป็นการสร้างค่านิยมด้วยการปลูกกระแสการเล่นหมากรูกไทยให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและสนใจกีฬานี้มากขึ้น และเกิดการพัฒนาในภาพรวมต่อไป ทั้งการพัฒนาการด้านการเล่นแบบตัวต่อตัว หรือ หมากรูกไทยยุคไอที ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้กีฬามหากรูกไทยได้เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ และยังคงดำรงไว้เป็นมรดกของชาติไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน”

“มหกรรม ปตท. รวมพลคนรักหมากรูกไทย ประจำปี 2556” ปีนี้ จะเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศที่สนใจและชื่นชอบกีฬาหมากรูกทุกรุ่นทุกวัย ได้มีโอกาสมาร่วมประชันฝีมือ ซึ่งไหวชิงพริบ โดยจะจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ที่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจะคัดเลือกตัวแทนจากภาคต่างๆ ภาคละ 250 คน เพื่อมาชิงชนะเลิศระดับประเทศ ที่ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมหกรรมฯ วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 โดยผู้เข้าแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.ประเภทเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น 12 รุ่น ตั้งแต่อายุ 8-25 ปี 2.ประเภทบุคคลทั่วไป แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ บุคคลทั่วไปมืออาชีพ และสมัครเล่น 3.ประเภทบุคคลพิเศษ และ 4.ประเภททีมชมรม คาดว่าโครงการนี้จะได้รับการตอบรับอย่างดีเหมือนครั้งแรก โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าสู่สนามแข่งขันครั้งนี้กว่า 1,000 คน นอกเหนือจากการแข่งขัน ภายในงานยังประกอบไปด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับหมากรูกไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจัดแสดงทั้งในรูปแบบนิทรรศการสืบสานตำนานหมากรูกไทย มุมเขียนสอนศิษย์ กิจกรรมเวที การเสวนาพิเศษ” **ดร.ไพรินทร์** กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจเข้าชมการแข่งขัน และรายละเอียดเกี่ยวกับงานมหกรรม **ปตท. รวมพลคนรักหมากรูกไทย ประจำปี 2556** สามารถดูรายละเอียดและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.lovemakrukthai.com หรือโทร.02 519 2727 ต่อ 101-106